

งานเลขานุการ สสจ. นครศรีธรรมราช
เลขที่รับ ๑๒๓๔ /
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๖ น.



สำนักงานเลขานุการ สสจ. นครศรีธรรมราช
เลขที่รับ 18631
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ เวลา 10.06 น.

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๖

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในที่ประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานเรื่องภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลง

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในเรื่อง 5F ได้แก่ Food Film Fashion Fighting และ Festival เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ให้ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ และสนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ เฟือกม่วง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทราบ
 มอบ..... กง นพ. ๒๕๖๖

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๒ สป.มท ๗๐๕๖๓

AW
(นายสุทธิพงษ์ ชยฉัตรพงศ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

แบบรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม กรอ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ๑๒/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๒/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดย : นายอภิรักษ์ เผือก่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม จึงขอสรุป ประเด็นหรือในการประชุมได้ดังนี้	
๑.	เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ	จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการบูรณาการแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งรับทราบผล การดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ) ในคราวที่แล้ว	รับทราบ
๒.	เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จัง หวดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือจังหวัด นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว๕๕๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข แต่อย่างไร จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบข้อแก้ไขในภายหลัง ขอให้แจ้งฝ่าย เลขานุการ ฯ ทราบ ต่อไป	นายประยูร เงินพรหม แทน ประธานหอการค้าจังหวัด นครศรีธรรมราช แก้ไขเป็น นายประยูร เงินพรหม ประธาน หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายณัฏฐกร ตริตรอง แทนเลขาธิการหอการค้าจังหวัด นครศรีธรรมราช แก้ไขเป็น นายณัฏฐกร ตริตรอง เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.	เรื่องติดตาม		
๓.๑	การนำเสนอสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รายงานว่ ในคราวประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราชเร่งรัดการดำเนินการขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	๑. มอบหมายให้สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการใน การประชุมครั้งถัดไป ๒. มอบหมายให้เกษตร และสหกรณ์จังหวัดรายงานข้อมูล มังคุดภูเขาในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราชในการประชุม ครั้งถัดไป

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		<p>ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่ คำขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยื่นไปมี ๓ ตัว ได้แก่ กระจูด ย่านลิเภา เมล็ดประกรมกำลังตรวจร่างคำขอ หากมีข้อแก้ไขก็จะส่งกลับมายังจังหวัดเพื่อแก้ไข ต่อไป โดยเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งว่าจะมีหนังสือตอบกลับภายในอาทิตย์ถัดไป</p> <p>เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สอบถามว่า จังหวัดพัทลุงขอกระจูดไปด้วยจะกระทบกับการขอขึ้นทะเบียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่</p> <p>ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่ ทางกระทรวงแจ้งว่าหากจังหวัดใดเขียนที่มาที่ไปได้ดีกว่า จะตัดสินให้จังหวัดนั้นได้รับมอบเครื่องหมาย GI</p>	<p>มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งรัดการดำเนินการไปยังกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป</p>
๓.๒	<p>ความคืบหน้าการดำเนินการส่งมอบทำเทียบเรือเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รายงานว่ ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ให้มีการส่งมอบทำเทียบเรือเนกประสงค์ให้เทศบาลตำบลบางพระ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช ได้รายงานว่ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่และประชุม ได้มีมติว่าเทศบาลตำบลบางพระ จะดำเนินการทำประชาคมในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ เพื่อพิจารณาประเด็นการรับมอบทำเรือดังกล่าว ต่อไป</p>	<p>มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา รับโอนทำเรือดังกล่าว ต่อไป</p>
๓.๓	<p>โรงฆ่าโคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รายงานว่ ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลทางสถิติในการบริโภคเนื้อโคของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบการพิจารณาการมีโรงฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อโคทั้งในระบบและนอกระบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประสานงานกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช - มอบหมายทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ให้มีความถูกต้องชัดเจน

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		<p>ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่ สถิติการฆ่าโคทั้งปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฆ่าไป จำนวน ๔,๙๙๖ ตัว สำหรับส่งออกป็นอกจังหวัด ทั้งปี จำนวน ๒๕๐ ตัว</p> <p>เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่ ข้อมูลปี ๒๕๖๔ มีจำนวนโคเนื้อเยอะสุด ในภาคใต้ ๒๑๘,๙๗๒ ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน ๔๑,๘๗๙ คน สำหรับจำนวนโคนม จำนวน ๑๒๗ ตัว และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน ๑๒ ราย ดังนั้น จึงขอสนับสนุนให้มีโรงฆ่าโค ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>เลขานุการ ฯ ได้รายงานว่ โรงฆ่าสุกรสามตำบล ต้องมีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธรรมาภิบาลก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้</p> <p>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอแนะว่ ให้เก็บข้อมูลจากตลาดในจังหวัด และต่างจังหวัด โดยหากเป็นไปได้ให้มีการรวบรวม ข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้เห็นภาพรวม</p>	
๔	เรื่องเพื่อทราบ		
๔.๑	ข้อมูลเกี่ยวกับมังคุดภูเขา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ รายงานว่ มังคุดเขาคีรีวง ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีลักษณะเด่น ผลใหญ่ ก้านรี เปลือกหนา ผิวมันวาว สีชมพูถึงสีแดง กลีบขั้วสีเขียวสด รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ปลุกในเขตเทือกเขาหลวง สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๐๐-๙๐๐ เมตร มีพื้นที่ปลุกในตำบลกำโลน (หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๒) ตำบลท่าดี (หมู่ที่ ๓,๖ และ ๗) ตำบลเขาแก้ว (หมู่ที่ ๒ และ ๕) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ปัจจุบัน มีผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ ราย พื้นที่รวม ๖๕๙ ไร่ ดังนี้</p> <p>- เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีผู้ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)</p>	รับทราบ

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		<p>จำนวน ๓ ราย (การอนุญาตมีอายุ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕- ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗)</p> <p>- ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน ๔๙ ราย (การอนุญาตมีอายุ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖- ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘)</p> <p>สำหรับปัญหาอุปสรรค ดังนี้</p> <p>๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์มีจำนวนน้อย เนื่องจากผลผลิตมังคุดเขาคีรีวงอกในฤดูกาลนี้มีจำนวนไม่มาก</p> <p>๒. คุณภาพสินค้ามังคุด เนื่องจากฝนตกช่วงมังคุดเขากำลังมีผลผลิตส่งผลให้เป็นเนื้อแก้ว มังคุดแตกเสียหายได้</p> <p>๓. ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนสิงหาคมมังคุดเขาเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดียวกับมังคุดพื้นราบส่งผลให้ราคาจำหน่ายมังคุดเขาอยู่ระหว่าง ๓๐-๗๐ บาท และในช่วงปลายเดือนกันยายน มังคุดพื้นราบออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ ราคาจำหน่ายมังคุดเขาอยู่ระหว่าง ๙๐-๑๐๐ บาท</p> <p>สำหรับประเด็นมังคุดภูเขาในพื้นที่อำเภออื่น ๆ พบว่า มังคุดภูเขาในโซนอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างจากมังคุดพื้นราบมาก ซึ่งการจะขอ GI จะต้องมีความแตกต่างอย่างโดดเด่น</p>	
๔.๑	ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานว่เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานหดตัว จากภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง ส่วนภาคเกษตรกรรมหดตัวตามปริมาณยางพารา ปริมาณปาล์มน้ำมัน ปริมาณกุ้งขาว และปริมาณสุกรลดลงขณะที่ภาคบริการขยายตัวจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องชี้ด้านอุปสงค์หดตัว จากการบริการภาคเอกชนหดตัว จากรถยนต์จดทะเบียนใหม่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัว จากรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว จากการ</p>	<p>เนื่องจากเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวลดลง จึงขอให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเรื่อง ๕F ได้แก่ Food Film Fashion Fighting Festival เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์งาน ประเพณี สารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช</p>

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		<p>เบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้น ตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน ส่วนการจ้างงานขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน</p> <p>ด้านการคลัง ผลการจัดเก็บรายได้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๔.๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ -๒๙.๙ เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ด้านศุลกากร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้ลดลง สำหรับด้านรายจ่าย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมของจังหวัดใช้จ่ายได้จำนวน ๑,๑๖๒.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘ ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล จำนวน -๘๐๗.๖ ล้านบาท</p>	
๔.๖	ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมน) จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานดังนี้</p> <p>๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ นคร เปิดจวนชมของดีเมืองคอน ส่งเสริมการค้าและการตลาดชุมชน เพิ่มยอดขายสินค้าผ่านระบบ Offline และ Online” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน รวมถึงสินค้า GI ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดออนไลน์ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online สร้างรายได้และอาชีพให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการรวมทั้งสินค้าชุมชน SMEs และ OTOP เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายจากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/สินค้าเด่น/และสินค้าอัตลักษณ์ในพื้นที่ อาทิ สินค้ากลุ่มทอผ้า ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้า G และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป กว่า ๒๐ ร้าน ซึ่งนอกจากจะวางจำหน่ายภายในงานแล้ว ยังมีการไลฟ์สดเพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเพจ Thai Goods Market (ไทยกู๊ด มาร์เก็ต) และเพจประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	รับทราบ

ที่	เรื่องที่ประชุม	สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ)	มติที่ประชุม
		<p>๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าในตลาดชุมชน “ตลาดชุมชนทางทุ่งสง” โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ตลาดชุมชนทางทุ่งสง อำเภอทุ่งสง สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวทุ่งสงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายในงานแจกคู่มือ DIT GO มูลค่าใบละ ๕๐ บาท จำนวน ๕๐๐ ใบ ใช้แทนเงินสดมูลค่ารวมกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท สำหรับซื้อสินค้าในตลาดชุมชนทางทุ่งสง</p> <p>๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมจัดเจรจาธุรกิจ (Matching) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ชั้น ๓ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร สินค้าเกษตร/สินค้าเกษตรแปรรูป/สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP/SMEs/ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คูหา อาทิ เช่น สินค้ากลุ่มทอผ้า ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สินค้า GI และผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป</p>	
๕	เรื่องเพื่อพิจารณา	-ไม่มี-	
๖	เรื่องอื่นๆ	-ไม่มี-	